



โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: อังคาร 1 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5563

Col.Inch: 28.10 Ad Value: 25,290

หัวข้อข่าว: โยนรัฐเคาะรีดภาษีออนไลน์

หน้า: A2(บนซ้าย)

PRValue (x3): 75,870

ศิลปิน: ชาว-ดำ

โยนรัฐเคาะรีดภาษีออนไลน์

โพสต์ทูเดย์ - กรมศุลกากร โยนรัฐบาล เคาะ ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์ต่ำกว่า 1,500 หลัง แจ็ค หม่า เสนอขอทบทวนซึ่งเป็นแค่ผู้ปฏิบัติ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า กรมศุลกากรพร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการพิจารณาทบทวนเรื่องการเว้นภาษีนำเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท หลังจากที่ มีข้อเสนอของ นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อาลีบาบา ที่เดินทางมาทำข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลไทยก่อนหน้านี้ ได้ขอให้ทบทวนเรื่องการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ไม่เกิน 1,500 บาท เพราะเรื่องนี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล และกรมศุลกากรถือเป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แสดงความ

เห็นว่าต้องการให้ยกเลิกการเว้นภาษีดังกล่าว เพื่อสามารถเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาทได้

“เราพร้อมทำตามนโยบายรัฐบาล ตามหน้าที่กรมศุลกากร ที่ผ่านมาได้รายงานเรื่องสถิติเป็นข้อมูลให้รัฐบาลว่าประเทศต่างๆ เก็บภาษีออนไลน์อย่างไร ซึ่งก็มีขั้นต่ำตั้งแต่ 1,500-4,000 บาท โดยมีหลายประเทศในเอเชียที่เก็บขั้นต่ำที่ 1,500 บาท” นายกุลิศ กล่าว

นอกจากนี้ อธิบดีกรมศุลกากรได้กล่าวชี้แจงกรณีที่ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 2 พ.ค.นี้ ให้ตรวจสอบกระบวนการสอบกรณีรถหรูเลี่ยงภาษี 190 ใบขน จำนวน 554 คัน หลังพบว่ามีการใช้ช่องว่างของ

ระเบียบเพื่อใช้สิทธิไม่เสียภาษีอากรนำเข้า 40% นั้น ล่าสุดกรมศุลกากรได้เรียกประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงข้อเท็จจริงกับ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ยืนยันว่าที่ผ่านมารกรมศุลกากรมีหลักการทำงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ เพราะต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อน และเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรเพียงแห่งเดียว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานทั้งดีเอสไอ และอัยการ ดังนั้นก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนว่ามีรายละเอียดอย่างไร

สำหรับเรื่องการตรวจสอบการเสียภาษีนำเข้ายานพาหนะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั้น ชี้แจงว่าได้ยื่นเอกสารและข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดให้ ป.ป.ช.พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ■